

Sơn La, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024 cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU

##### 1. Mục đích, yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, việc thực hiện của các đơn vị trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, trọng tâm là triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025 và nhất là Đề án “*chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030*”. Đề án “*Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đào tạo nghề gắn với việc giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030*”. Nhận thức đầy đủ về tác hại, hiểm họa của ma túy; không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.

Cần xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện thường xuyên. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể, các gia đình học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tổ chức đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm, phân loại thi đua đối với tập thể, cá nhân.

##### 2. Chỉ tiêu

100% viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

100% viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường không liên quan đến các tệ nạn ma túy.

Duy trì hòm thư tố giác tội phạm, phản ánh tệ nạn về ma túy tại nhà hiệu bộ và khu ký túc xá.

Nhà trường được công nhận “Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy” năm 2023.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trọng tâm là: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 179/KH-TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy về phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025; Đề án “*Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030*”; Đề án “*Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030*”.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của từng cá nhân viên chức, người lao động trong nhà trường tích cực tham gia trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; giữ vững và xây dựng nhà trường không có ma túy. Lấy “*chủ động phòng ngừa*” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm và tội phạm ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị theo nhiệm vụ được giao; kịp thời xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra tình hình tội phạm ma túy phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để triển khai kịp thời tới viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống ma túy lồng ghép vào chương trình chính khóa, các hoạt động ngoại khóa.

Duy trì báo cáo về công tác phòng, chống ma túy hàng quý, năm; thực hiện theo dõi nắm bắt tình hình công tác phòng chống ma túy ở các phòng, khoa.

Tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho đội ngũ giảng viên, giáo viên đề tư vấn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên khi cần; Tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy cho đội ngũ giảng viên, giáo viên (*nếu có*).

Phát động phong trào thi đua và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCMT. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

## **2. Công tác phòng ngừa, tuyên truyền giáo dục, vận động tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy**

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMT; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về công tác PCMT góp phần nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động về tác hại của ma túy, tạo sức “*đề kháng*”, chủ động phòng tránh ma túy thâm nhập vào đời sống của từng gia đình, xã hội; phát huy vai trò quan trọng của gia đình, cơ quan, trường học trong phòng ngừa tệ nạn ma túy nhằm mục tiêu “*xây dựng cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị không có ma túy*”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên các nội dung sau:

- Tác hại của ma túy, nhất là về tác hại của các loại ma túy tổng hợp, ma túy đá và các loại ma túy mới phát sinh đối với bản thân người nghiện và gia đình, cộng đồng;

- Các biện pháp phòng ngừa, các tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

- Tuyên truyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy;

- Tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động, phụ huynh và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định về công tác phòng, chống ma túy;

- Tuyên truyền “*Tháng hành động phòng, chống ma túy*”, “*Ngày toàn dân phòng, chống ma túy*”, “*Ngày quốc tế phòng, chống ma túy*”

- Tuyên truyền, vận động không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng: trong các hội nghị đối với viên chức, người lao động; lồng ghép trong các buổi chào cờ; ngoại khóa, sinh hoạt chính trị đầu khóa... đối với học sinh, sinh viên; treo băng rôn, khẩu hiệu; phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại

chúng, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội..., nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài, sản phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy với nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

### **3. Công tác phòng, chống ma túy học đường và thanh thiếu niên**

Tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với việc triển khai Kế hoạch phòng, chống ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, tách hại của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong học đường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời tố giác, phát giác để phát hiện, xử lý nghiêm viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có liên quan đến ma túy.

### **4. Công tác xây dựng đơn vị “ Không có ma túy”**

Tổ chức cho đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên ký cam kết và thực hiện nghiêm túc bản cam kết xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn đơn vị không có ma túy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung đã ký cam kết, tổ chức đánh giá, phân loại đơn vị liên quan đến ma túy.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy với phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”; xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*”.

### **5. Công tác phối, kết hợp**

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý học sinh, sinh viên (*nhất là học sinh, sinh viên cá biệt, vi phạm nội quy nhà trường*) không để học sinh, sinh viên bị lợi dụng, lôi kéo tham gia các tệ nạn ma túy và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp với công an xã trong việc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực trường học; kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sớm để có biện pháp phòng, ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật, tội phạm trong học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Các phòng, khoa**

Giao phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (*tháng, quý, năm*) gửi Công an tỉnh đúng thời hạn.

Giao phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và công tác học sinh, sinh viên quản lý học sinh, sinh viên học tập, sinh hoạt tại nhà trường để nắm bắt những học sinh, sinh viên có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội để kịp thời có biện pháp ngăn chặn.

Các phòng, khoa tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống ma túy đến viên chức, người lao động và HSSV của khoa, phòng mình. Tổ chức ký bản cam xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn đơn vị không có ma túy (*có mẫu bản cam kết kèm theo*) gửi về phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (*qua đ/c Nguyễn Thị Nhung*) trước ngày 29/02/2024.

## **2. Các tổ chức, đoàn thể**

**Ban Giám hiệu, Công đoàn:** Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch; đôn đốc, giám sát tình hình và kết quả thực hiện.

Quản lý, giáo dục công đoàn viên không vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.

**Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:** Phối hợp với các khoa, giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh, sinh viên học tập, sinh hoạt tại nhà trường để nắm bắt những học sinh, sinh viên có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội để kịp thời có biện pháp ngăn chặn.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy; Lòng ghép giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy vào các chương trình hoạt động ngoại khóa.

## **3. Ban Biên tập Website**

Thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin, bài liên quan đến nội dung phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội và Kế hoạch này trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La, đề nghị viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Công an tỉnh;
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
- Các phòng, khoa, tổ chức đoàn thể;
- Ban biên tập Website;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Văn Hùng**

Sơn La, ngày tháng năm 2024

**BẢN CAM KẾT**

**Xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  
là đơn vị không có ma túy năm 2024**

**Kính gửi: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La**

Căn cứ Kế hoạch số ...../KH-TCĐKTCN ngày .../02/2024 của trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024;

Tập thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khoa, phòng ..... cam kết nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số .../KH-TCĐKTCN ngày .../02/2024, xây dựng nhà trường là đơn vị không có ma túy năm 2024 với những nội dung trọng tâm sau:

1. Tổ chức tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và lối sống lành mạnh đối với viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc khoa, phòng mình; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn, không để tình trạng viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia tệ nạn ma túy (*trông, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy*).

2. Kịp thời tố giác các đối tượng nếu có biểu hiện, hành vi sử dụng, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy; kiểm tra chặt chẽ hồ sơ học sinh, sinh viên khi nhập học, sử dụng các biện pháp test thử các đối tượng có nghi vấn sử dụng chất ma túy. Có biện pháp xử lý kịp thời đối với đối tượng sử dụng chất ma túy.

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy; giữ vững và xây dựng cơ quan là “Đơn vị không có ma túy năm 2024”.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi:

- Lưu: Phòng, khoa.

**TRƯỞNG PHÒNG, KHOA**

## DANH SÁCH

Viên chức, người lao động khoa, phòng .....

**ký cam kết xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  
là đơn vị đạt không có ma túy năm 2024**

*(Kèm theo Ban cam kết xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  
là đơn vị không có ma túy của khoa, phòng.....)*

STT	Họ và tên	Chức vụ/Chức danh	Ký tên	Ghi chú
1.				
2.				
...				

## DANH SÁCH

**học sinh/sinh viên lớp .....khoa ..... ký cam kết xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La là đơn vị đạt không có ma túy năm 2024**  
*(Kèm theo Ban cam kết xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La là đơn vị không có ma túy của khoa.....)*

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Ký tên</b>	<b>Ghi chú</b>
1.				
2.				
...				